

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 18 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15439

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 69.29

Ad Value: 76,219

PRValue (x3): 228,657

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง'กก.เนติฯ'เริ่มส่งบัตรให้โหวต'สายอัยการ'แข่งดู

เลือกตั้ง'กก.เนติฯ' เริ่มส่งบัตรให้โหวต 'สายอัยการ'แข่งดู

เลขาเนติบัณฑิตยสภาเตรียมพร้อม
จัดเลือกตั้ง กก.เนติฯชุดใหม่ สาย
อัยการแข่งดู สายทนายโอกาสแต่ละ
ทีมเกลี้ยกัน (อ่านต่อหน้า 10)

กก.เนติฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นางเมทินี ชโลธร รอง
ประธานศาลฎีกา ในฐานะเลขาธิการเนติบัณฑิตย
สภากล่าวถึงการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตย
สภาชุดใหม่แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระวันที่ 11
กันยายน 2563 ว่า ได้กำหนดส่งบัตรเลือกตั้ง
ให้สมาชิกวันที่ 18 มิถุนายน และมีกำหนดให้
ส่งบัตรลงคะแนนคืนภายในวันที่ 28 สิงหาคม
ก่อนเวลา 16.30 น.และตรวจนับคะแนนวันที่
29 สิงหาคมนี้ ภายในซองบัตรเลือกตั้งแต่
ละประเภทจะประกอบด้วยบัญชีรายชื่อสามัญ
สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติฯ
และส่งไปรษณีย์สำหรับใส่บัตรเลือกตั้ง เพื่อส่ง
กลับมายังเนติบัณฑิตยสภา สามารถเลือกตั้ง
กรรมการเนติฯจากบุคคลในประเภทของตนไม่
เกิน 5 คน

นางเมทินีกล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิกที่มีสิทธิ
เลือกตั้ง แบ่งเป็น ทนายความ 7,429 คน อัยการ
3,882 คน ตุลาการ 5,029 คน และบุคคลอื่น
21,062 คน โดยได้มีการประสานข้อมูลและม
ีการแจ้งกลับมายังเนติฯในเรื่องแก้ไขที่อยู่อาศัย
จำนวนมาก เนื่องจากการเลือกตั้งกรรมการจะ
มี 4 ปีครั้ง หลายคนอาจจะเปลี่ยนสถานะหรือที่
อยู่ เช่น เคยเป็นทนายความแต่ต่อมาสอบเป็น
ผู้พิพากษา หรืออัยการได้แล้ว ในการเลือกตั้งปี
นี้ได้พยายามหาข้อมูลทุกทาง ทั้งจาก ก.ต.ของ
ศาล ก.อ.ของอัยการ และจากสภาทนายความ
ส่วนในประเภทบุคคลอื่นก็มีหนังสือสอบถามไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ที่เชื่อว่าจะมีสมาชิกเนติฯ
ทำงานอยู่หลายร้อยหน่วยงานก็ได้ยืนยันสถานะ
กลับมามาก เชื่อว่าบัตรเลือกตั้งจะถึงมือสมาชิก
ได้มากและทั่วถึง

"ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งกรรมการเนติฯจะ

มีผู้ใช้สิทธิค่อนข้างน้อย ปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า
คนใช้สิทธิจะต้องสูงขึ้นกว่าเดิมทุกสายอีก 20%
สังเกตว่าปีนี้มีคนแสดงความประสงค์ว่าจะรับ
เลือกเข้าไปเป็นกรรมการเนติฯแต่ละประเภท
ค่อนข้างคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ครั้งนี้กรรมการเนติฯชุดที่กำลังเลือกอยู่นี้ที่จะ
ได้เข้ามาบริหารเนติฯจะมาจากสายข้าราชการ
อัยการ สายอัยการจึงมีการเสนอตัวให้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการหลายคน หรือสายศาลและ
ทนายความก็เพิ่มมากขึ้น แต่ละคนเป็นผู้ที่
ทำงานด้านกฎหมายมายาวนานมีประสบการณ์
ระดับอาจารย์ ฉะนั้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับ
เลือกเข้ามาก็เชื่อว่าจะมีการพัฒนามากขึ้น"
นางเมทินีกล่าว และว่า เนติบัณฑิตยสภา ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรอิสระ ที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ถือเป็นสถาบันสำคัญระดับสูง
ที่มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้าน
วิชาการของการประกอบอาชีพทางกฎหมาย
รวมทั้งจัดหาทุน ส่งเสริมความสามัคคีและผดุง
เกียรติของสมาชิก มีการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ 23 คน
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นนายกฯ
ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1 และ
อัยการสูงสุด เป็นอุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการ
20 คนมาจากการเลือกตั้งจากสายตุลาการ
อัยการ ทนายความ และบุคคลอื่น สายละ 5
คน โดยกรรมการมีวาระ 4 ปี

สำหรับบรรยากาศก่อนการส่งบัตรเลือกตั้ง
ในวันที่ 18 มิถุนายน ผู้ลงสมัครเป็นกรรมการ
เนติฯของทุกสายมีการหาเสียงกันอย่างคึกคัก
โดยเฉพาะสายอัยการปีนี้เข้มข้นมากเนื่องจาก
ตามธรรมเนียม กรรมการผู้ที่ได้รับเลือกจาก
สายอัยการจะได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการเนติ
บัณฑิตยสภา และเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นอกจากทีมแต่งตั้งมี นายสิงห์ชัย ฑิน
ช้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา คิวขึ้น
อัยการสูงสุด, นายชัชชม อรรถกัญญา อธิบดี
อัยการสำนักงานต่างประเทศ, นายปรเมศวร์
อินทรชมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา
ธนบุรีอัยการคนดังหน้าสื่อ, นายมันเกียรติ
ธนวิจิตรพันธ์ อธิบดีอัยการสำนักงานการ
สอบสวน, น.ส.นารี ดันทเสถียร รองอธิบดี
อัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย รวม 5
คน แม้เป็นทีมที่แข็ง แต่มีโอกาสที่จะโดนผู้
สมัครรายบุคคลเข้าไปแทรกได้สูง เพราะช่วง
ก่อนการแจกบัตรลงคะแนน บรรดาอัยการมี

การมองว่า ปีนี้สายอัยการที่จะได้โควตาสำคัญ
ควรจะมีคนที่มีความสามารถในเนติบัณฑิตย
สภาอยู่แล้วเข้าไป ในทีมจะมี 3 ตัวเลือก คือ
ทีมนายสิงห์ชัย มีประสบการณ์สูงแต่ก็ไม่ทุก
คน นอกจากนี้ ยังมีนายศักดิ์ ช่างรังษี มี
ประสบการณ์นั่งรองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กว่า 15 ปี มี
ประสบการณ์สูงในหลายภาค

ที่สำคัญนายศักดิ์ตามความสนิทสนมและได้
รับการสนับสนุนและการช่วยเรียกคะแนนเสียง
จากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะ
กรรมการอัยการ อดีตอัยการสูงสุดที่มีบารมีใน
หมู่อัยการอย่างมากเนื่องจากเป็นคนแปดริ้วและ
เป็นกรรมการในสมาคมชาวฉะเชิงเทราที่มีนาย
อรรถพลเป็นนายกสมาคมด้วยกัน ด้วยประส
บการณ์และคนสนับสนุนโอกาสจึงมากที่จะเบียด
เข้าไปเป็น 1 ใน 5 กรรมการเนติฯสายอัยการ
ได้แน่

รวมถึงยังมีบุคคลอื่น เช่น ม.ล.ศุภกิตต์ จง
โรจน์ อัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย โด
เด่นงานบริหารและงานวิชาการเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุดและอัยการ
สูงสุดมาหลายสมัยติดต่อกัน ในยุคอัยการสูงสุด
คนปัจจุบันมีบทบาทในการผลักดันปรับปรุง
โครงสร้างและตำแหน่งของอัยการมา

นางพุดผิพร เนติโพธิ์ อธิบดีอัยการ
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีผลงานโดดเด่น
สายงานวิชาการและสายงานบริหาร เป็น
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
อาจารย์สอนกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภา อยู่ใน
สายงานให้คำปรึกษาและตรวจร่างสัญญาของ
รัฐมากกว่า 20 ปี มีบทบาทสำคัญในการรักษา
ประโยชน์ของรัฐในการตรวจร่างสัญญาและ
เจรจาต่อรองโครงการรถไฟฟ้า 3 สนามบิน และ
โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของอีอีซี มีนโยบาย
เด่นมุ่งผลักดันให้อัยการมีบทบาทในเนติบัณฑิต
ยสภามากขึ้น

นายชาติ สุวรรณิน ผู้ตรวจการอัยการเป็น
อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มา 26 ปี เคยเป็น ก.อ.ที่ยังมีบารมีในองค์กร

ส่วนสายศาล นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้
พิพากษาศาลฎีกา, นายเอื้อน ชุนแก้ว ผู้ช่วยผู้
พิพากษาศาลฎีกา, นายประเสริฐ เสียงสุทิวังค์
อธิบดีศาลแพ่งตัดสินชั้น (เลขาฯสำนักอบรมและ
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาคนปัจจุบัน),
นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาล
ฎีกา, นายอำนาจ พวงชมพู ผู้พิพากษาอาวุโส

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 18 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15439

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 69.29

Ad Value: 76,219

PRValue (x3): 228,657

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง'กท.เนติฯ'เริ่มส่งบัตรให้โหวต'สายอัยการ'แข่งดู

ในศาลอุทธรณ์ อดีตอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯ คนแรก จับ 5 คนเป็นทีมเดียวกัน ถ้าจะมีแพรรค์เข้ามาได้คงเป็น นายวิบูลย์ แสงชมพู ผู้พิพากษาศาลฎีกา คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม(กบศ.)และอดีตคณะกรรมการตุลาการ(กต.) ที่มาแรง

สายทนายความหนีไม่พ้นสมาชิกทั้ง 4 ทีมผสมกันได้แก่ 1.ทีม ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภา 2.ทีมว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแพง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา และอดีตผู้บริหารสภาทนายความ 3.ทีม ศ.(พิเศษ) ดร.เดชอุดม โกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความหลายสมัย และ 4.ทีมคณะตราสามดวง ของนายนคร พจนวรงค์ กรรมการ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ชูนโยบายชัดเจนเรื่องผลักดันให้มีโควตาอุปนายกคนที่ 3 ในเนติบัณฑิตยสภา มาจากนายทนายความพร้อมกล้าแสดงความเห็นในสิทธิที่ทนายความพึงมี

ข่าวแจ้งว่า การแข่งขันสายทนายความเชื่อว่า การตัดสินใจส่วนมากจะเลือกจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายในเนติบัณฑิตยสภาหลายปี มีลูกศิษย์หลายรุ่นและทนายความผู้มีชื่อเสียงในสังคม โดยผู้ที่ม่ตำแหน่งในกรรมการบริหารสภาทนายความจะได้เปรียบ มีการมองกันว่าโอกาสผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมและสมาชิกของแต่ละทีมที่มีบทบาทในสังคมจะมีสิทธิได้รับเลือก โดยในสายทนายความโอกาสที่ทีมไหนได้รับการเลือกยกทีมเลยเป็นไปได้ไม่น้อย

ข่าวแจ้งว่า สายบุคคลทั่วไปเป็นสายที่ผู้มีสิทธิเลือกจะเป็นจากสมาชิกรุ่นกฎหมายที่ไม่อยู่ใน 3 ประเภทข้างต้น สายนี้การแข่งขันไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะมีการจับทีมของสมาชิกที่มีชื่อเสียงในวงการนักกฎหมายระดับประเทศ 5 คนประกอบด้วย นายอรุณพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ อดีตอัยการสูงสุด, นายสรวิชัย เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรมาจารย์ด้านวิ.อาญา, นายสมชาย จุลนิตี อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ก็คงอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วคะแนนของแต่ละคนจะมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร